



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร.: ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๑ ๐๗๑

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย/รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ/
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม/คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
และทรัพยากรทางน้ำ/ผู้อำนวยการศูนย์กล้วยไม้ดอกไม้ประดับ/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/เลขานุการคณะกรรมการ
วางแผนแม่บทมหาวิทยาลัยแม่ใจ/หัวหน้าสำนักงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ตามที่เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมหารือการบริหารจัดการพื้นที่หลัง
การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีข้อสรุปเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้

๑. พื้นที่อุทยานกล้วยไม้

ควรรวบรวมกล้วยไม้ทั้งหมดเป็นจุดเดียว และหาผู้รับผิดชอบดูแล เนื่องจาก
กล้วยไม้ที่ประดับตกแต่งนั้นใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ควรต่อยอดให้เกิดประโยชน์
ในอนาคต

ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรให้คณะผลิตกรรมการเกษตร และศูนย์กล้วยไม้ดอกไม้
ประดับหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการกล้วยไม้ภายในงานทั้งหมดต่อไป

๒. บริเวณสวนเสือ สิงห์ กระทิง แรด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า สิ่งก่อสร้างและ
การประดับตกแต่งบริเวณสวน เสือ สิงห์ กระทิง แรด จะคงการตกแต่งอยู่ แต่จะเคลื่อนย้ายคุณบัว
ไปยังบริเวณที่ร่ม เนื่องจากวัสดุเป็นกระต่ายซึ่งไม่สามารถตากแดดตากฝนในระยะเวลาอันนานได้

๓. บริเวณสวนด้านหน้าศูนย์กาญจนาภิเษกรัชกาลที่ ๙

บริเวณสวนด้านหน้าศูนย์กาญจนาภิเษกฯ ควรคงไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงาน
วันเกษตรแห่งชาติฯ ก่อน ทั้งนี้ บริเวณสวนดังกล่าวจะคงความสวยงามได้ประมาณ ๑ เดือน และหาก
แล้วเสร็จงาน กองอาคารและสถานที่จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลต่อ โดยจะต้องร่วมกันหาแนวทาง
การบริหารจัดการ และมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
พิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

๑. หากคงอยู่ตลอดไปต้องมึงงบประมาณรองรับและมีผู้ดูแลที่ชัดเจนและต้องพิจารณางบประมาณการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาความคุ้มค่าในการดูแลรักษา ทั้งนี้ หากแล้วเสร็จงานต้องส่งมอบความให้กับกองกิจการนักศึกษาดูแล เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกองกิจการนักศึกษา

๒. รื้อถอน และปรับปรุงให้เหมือนเดิม

๔. โครงสร้างประตูซุ้มเข้างาน

บริเวณประตูเข้างาน นั้น เป็นสิ่งก่อสร้างไม่คงทนถาวร หากเข้าฤดูฝนและมีลมพายุ จะเกิดปัญหาการโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ซึ่งจะเกิดปัญหาในภายหลัง ดังนั้น หากจุดไหนไม่จำเป็นต้องรื้อถอน เพราะจะกลายเป็นขยะให้มหาวิทยาลัยให้บริหารจัดการ

๕. นิทรรศการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บริเวณสนามวังซ้าย)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย จะประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง หากสิ่งใดสามารถคงอยู่ได้จะไม่ทำการรื้อถอน ทั้งนี้ หากต้องการให้ความสวยงามคงอยู่เหมือนเดิมต้องลงทุนและใช้งบประมาณเท่าเดิม ดังนั้น ควรประสานงานให้กระทรวงเกษตรฯ บริหารจัดการเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อย

๖. นิทรรศการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย ขอให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จัดทำบัญชีวัสดุที่สามารถใช้งานต่อได้ เช่น หญ้าเทียม บอร์ด เป็นต้น เนื่องจาก วัสดุบางอย่างหากเก็บไว้และไม่ได้ใช้จะไม่เกิดประโยชน์จะกลายเป็นขยะ

ทั้งนี้ ให้สำนักวิจัยฯ จัดทำบัญชีวัสดุ และพิจารณาความต้องการของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก และหากวัสดุใดสำนักวิจัยฯ ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ควรจัดสรรให้หน่วยงานที่มีความต้องการต่อไป

๗. การทิ้งขยะ

ขยะประเภทใบไม้ และกิ่งไม้ จะนำไปทิ้งที่โรงเรือนปุ๋ยไส้เดือนดิน แต่ขอให้หน่วยงาน เวลาหรือขอให้นำตะปูลอกด้วย ทั้งนี้ หากคัดแยกขยะเรียบร้อยแล้วให้นำกองไว้ที่เดิม

๘. ประเด็นหารืออื่น ๆ

ควรจะมีการจัดงานเกษตรทุกปี หรือ ๒ ปีครั้ง โดยมีเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ๓ คณะหลัก คือ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะผลิตภัณฑ์การเกษตร และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่คงไว้ ต้องมีการจัดทำฐานข้อมูลหรือลงทะเบียนอย่างเป็นระบบ และสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ยังมีมูลค่าให้พิจารณาแนวทางในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่เสนอและให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการวางแผนแม่บทฯ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ